



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

- นโยบายที่ ๑ การบริหารงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และ/หรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
- นโยบายที่ ๒ พัฒนาศักยภาพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม สร้างคุณค่า และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ให้ทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน
- นโยบายที่ ๓ บูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเสริมและสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรู้เพื่อเป็นมูลค่าเพิ่มติดตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
- นโยบายที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เสนอแนวทางการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนา
ทั้ง ๔ ประการดังกล่าว และอาจนำเสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม
จากที่กำหนดนี้ก็ได้ แต่ต้องเสนอแนวทางการบริหารสำหรับนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ได้เสนอ
เพิ่มเติมด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่